
๑ 
 

สรปุมตยิอ่การประชมุสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
ครัง้ที่ ๖/๒๕๖๕ 

วนัศกุรท์ี่  ๑๐  มถินุายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หอ้งประชมุลลีาวด ีชัน้ ๒ อาคารส านกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ (ในเมอืง)  

การประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสร์ะบบ Zoom Meeting  
 

วาระที ่ เรือ่ง สาระส าคญัยอ่และมตสิภามหาวทิยาลยั ผูร้บัผดิชอบ 

๑ ระเบยีบวาระที ่๑   
เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี       
แจ้งให้ทราบ 
 
 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภา 
มหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ  Zoom Meeting ขานช่ือรายงานตัว  
เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้ 
เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประธานท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุม 
     ๑. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีข่าวเผยแพร่ทางโซเชียลมี เดียเกี่ยวกับการ
ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลในการจัดท าธนาคารหน่วยกิต ซึ่งถือ
เป็นเรื่องที่ดีที่มหาวิทยาลัยจะสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนกันได้ แต่
อย่างไรก็ตามในเชิงปฏิบัติต้องรอติดตามผลการด าเนินการว่าจะเกิดความ
ได้เปรียบด้านใด เรื่องนี้มีการพูดคุยกันในวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง การที่จะมี
การศึกษาข้ามมหาวิทยาลัยนั้นหมายถึงนักศึกษาอาจจะสนใจในบางรายวิชาที่
ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่การด าเนินการนี้มีเฉพาะในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ราชมงคลเท่านั้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมก็ได้ เคยมีด าริ เกี่ยวกับเรื่องนี้  ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะลงเรียนรายวิชาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้หรือไม่ 
เป็นต้น  

     ๒. ความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมาย TRIUP Act ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพทย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งผู้รับทุน
จะต้องด าเนินการขอใช้และจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
ส่งเรื่องไปขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 
ดังนั้นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ควรมีการ
ทบทวนและตรวจสอบระเบียบของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีข้อ
กฎหมายใดที่สอดคล้องหรือขัดกับกฎหมายใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาวิทยาลัยต้องท าหน้าที่ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับทุน แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญ ให้คุณค่ากับ
นักวิจัยด้วย นักวิจัยเองก็จะได้ผลประโยชน์จากการครอบครองทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้น ๆ สภามหาวิทยาลัยไม่แนะน าให้อาจารย์หรือบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาเอง เนื่องจากการจดทะเบียน
ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญามีค่าใช้จ่ายและประเด็นทางกฎหมาย และเมื่อ
เกิดกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจะท าให้การด าเนินการค่อนข้างยาก 

 



๒ 
 

วาระที ่ เรือ่ง สาระส าคญัยอ่และมตสิภามหาวทิยาลยั ผูร้บัผดิชอบ 

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นิติกรของมหาวิทยาลัยจะมีส่วนเข้ามาช่วยด าเนินการเป็น
อย่างมาก จึงขอให้อธิการบดีได้ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่นิติกรของมหาวิทยาลยั
ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมาขึ้นด้วย ในอนาคตเรื่องนี้
จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในมหาวิทยาลัยไทยหากมหาวิทยาลัยต้องการมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่เกิดจากการวิจัย 

อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

    มหาวิทยาลัยได้น าเสนอวิดีทัศน์กิจกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจ าเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 

มตทิีป่ระชมุ: รับทราบ 
 
 

๒ เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุ 
๒.๑ รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ 
 
 

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 

ฝ่ายเลขานุการ    
สภามหาวิทยาลยั 

๓ เรือ่งสบืเนือ่ง 
    
 

 
 

-ไม่มี- 
 

 

๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ พิจารณาออกระเบยีบ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ว่าด้วยการ
บริการวิชาการ พ.ศ. …. 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบออกระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการบริการ
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ/ 
ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้
คณะกรรมการเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุอ์อกประกาศ 
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจดัท า
และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน 
รายได ้
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ออก
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน 
รายได้ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ฝ่ายนโยบายและ
แผน 

 ๔.๓  พิจารณาให้ความเห็นชอบให้
มหาวิทยาลยัออกประกาศ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ เรื่องอัตรา
ค่าตอบแทน (ฉบับท่ี ๒) 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง
อัตราค่าตอบแทน (ฉบับที่ ๒) โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ฝ่ายบรหิาร 

 ๔.๔  พิจารณาออกกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบออกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ตรวจสอบภายใน 



๓ 
 

วาระที ่ เรือ่ง สาระส าคญัยอ่และมตสิภามหาวทิยาลยั ผูร้บัผดิชอบ 

 ๔.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์
 

มติที่ประชุม : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ประธานกรรมการ  
   ๒. นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป   กรรมการ  
       (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
   ๓. นายกริช บัวทอง  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)   กรรมการ 
   ๔. นางสาวสิริกร ประสมทอง   เลขานุการ 
       (หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)           
   ๕. นางสาวเพชรรัตน์ ค าลัยวงศ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๖  พิจารณาการวิเคราะหต์้นทนุต่อ
หน่วยและวิเคราะห์ความคุม้ค่าของ
การบริหารหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม : ๑. รับทราบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร 
                   ๒. ให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรให้กับคณะต่าง ๆ หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะและหน่วยงานน าไปประกอบการประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหารหลักสูตรต่อไปใน
อนาคต 
 

ฝ่ายบรหิาร 

 ๔.๗ ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตร 
ที่ผู้เข้าเรยีนไม่ถึง ๓๐% และหลักสูตร
ที่ผู้เข้าเรยีนเกินแผนการรับตามมติ
สภามหาวิทยาลยั 
 

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่ผู้เข้าเรียนไม่ถึง 
๓๐% ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยให้ผู้เรียนไปเรียนหลักสูตรอื่น 
                   ๒. เห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา กรณีหลักสูตรที่มีผู้สมัคร
เกินจ านวนตามแผนการรับนักศึกษา 
 

ฝ่ายวิชาการ 

๕ เรือ่งอื่น ๆ 
   ๕.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลยั
จากคณาจารย์ประจ า และกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัจากข้าราชการหรือ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมใิช่
คณาจารย์ประจ า ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง 
 

 

สรุปสาระส าคัญ : ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวน  
๕ คน ได้แก่  อาจารย์คมกริช อ่อนประสงค์  อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อค้า อาจารย์โสภณ มูลหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย  
ธารพรศรี  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า จ านวน ๑ คน คือ นายคารมย์ เรืองไชย
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้
ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่
คณาจารย์ประจ าในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า จ านวน ๑๓ คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจ า จ านวน ๔ คน โดยได้จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งผลการเลือกตั้งจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 
ฝ่ายบรหิาร 



๔ 
 

วาระที ่ เรือ่ง สาระส าคญัยอ่และมตสิภามหาวทิยาลยั ผูร้บัผดิชอบ 

    ๕.๒ ก าหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ 

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

ฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลยั 
 

  


